

‘เน็ตยูโซ่’รพ.สต.ลากยาว กสทช.ชี้ราคาแพงสปีดลด

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ยูโซ่) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเข้าบริการโทรคมนาคมได้เป็นหลัก ภายใต้กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท แต่ได้หารือว่า กสทช.ควรทำเอง หรือ ให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สคช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ทำแทน

“เมื่อลงลึกถึงรายละเอียดของโครงการ กสทช.ยังไม่ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากมีคณะกรรมการ กสทช. บางคนไม่สบายใจเมื่อเห็นข้อมูลโครงการที่เสนอมานี้ เปรียบเทียบกับโครงการเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยทำ ไม่สอดคล้องกัน ทั้งที่จำนวนรพ.สต.กว่า 5,000 แห่ง แทบเป็นโครงการเดียวกัน แต่กสทช.เสนองบประมาณแพงกว่า คณะกรรมการ

การกสทช.จึงอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะดำเนินการเอง หรือ ให้ สคช.ดำเนินการ”

แหล่งข่าว กล่าวต่อว่า สำนักงาน กสทช. ได้เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณา นั้นเป็นการเสนอให้ รพ.สต. จำนวน 5,237 แห่ง ที่ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจาก สช.แล้วว่าเป็น รพ.สต.ที่ยังไม่ได้โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย แต่ภายหลังจากที่ กรรมการ กสทช. ได้มีการตรวจสอบพบว่าข้อมูล รพ.สต. ที่เสนอจำนวน 5,237 แห่ง นั้นส่วนใหญ่เป็นข้อมูล รพ.สต. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เคยให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้วในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5,246 แห่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือยกเลิกการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก เอ็นที ทั้งหมดหลังสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 โดยมีเหตุผลเนื่องจากมีนโยบายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ตเอง โดย รพ.สต. ดังกล่าวจะต้องถูกโอนย้ายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละจังหวัด.



เมื่อไหร่จะเด็ดขาด

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงเป็นภัยร้ายวัน หลอกต้มตุ๋นเหยื่อคนไทยไม่หยุดหย่อน มูลค่าความเสียหายมหาศาล!!

สื่อก็นำเสนอข่าวเฉพาะผู้เสียหายรายใหญ่ จำนวนเงินที่โดนหลอกลงนับล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นรายเฉพาะคนดังที่เป็นที่รู้จักในสังคม

ในสารพัดรูปแบบการหลอกหลวงหรือกลโกงสื่อก็พยายามอธิบายไว้ในข่าวหมดแล้ว แต่ก็ยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อไม่ได้ลดน้อยลงเลย

หน่วยงานหลักอย่างตำรวจก็จับได้แค่ “บัญชีม้า” สมุนปลายแถวของแก๊งคอลฯแทบไม่พบการทลายรังใหญ่แล้วรวบตัวถึง “ตัวการใหญ่” ได้สักครั้ง!!



ไม่ว่าจะในประเทศหรือประเทศรอบบ้านเราแก๊งคอลฯพวกนี้ยังตามล่าเป้าหมายอย่างเข้มข้นเช่นเดิม

การบุกทำลายเสาสัญญาณสื่อสารที่ถักตอติดตั้งตามรอยตะเข็บชายแดนก็แค่การสร้างผลงานแต่ไม่เคยปราบได้หมดสิ้น

มีคำถามคือ “ตำรวจ-กระทรวงดิจิทัลฯ-กสทช.” ได้ทำตามอำนาจหน้าที่หรือบูรณาการกันเต็มรูปแบบหรือยัง??!

ยุทธการ “ระเบิดสะพานโจร” ตัดการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ออกข่าวกรีกโครมนั้น ระดมทำกันแบบเต็มกำลังหรือยัง??

เมื่อถึงสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกับไทย พริ้งพร้อมไปด้วยกาสิโน นั่นแหละเป้าหมายหลักที่ต้อง “ระเบิดสะพานโจร” ให้เสร็จสิ้นเด็ดขาด

มันคงไม่เหนือไปกว่าความพยายามของหน่วยงานหัวหอก...ถ้าจะลงมือทำจริงจังไม่ใช่แค่ออกข่าวไปวันๆ แต่แก๊งคอลฯ ก็ยังเย้ยฟ้าท้าดิน ต้มตุ๋นเหยื่อไม่หยุดหย่อน

อย่าลืมนะ โจรมันโดนระเบิดสะพานทั้งวันนี้ พวกมันก็สร้างขึ้นใหม่ แล้วสะพานที่พวกมันสร้างก็อยู่ในแผ่นดินไทยซะด้วย

นี่คือปัญหาคลาสสิกระดับโลกชาติ!!

“แจ้วริบจ้อ”